

รายชื่อเวิร์คช็อปและรายละเอียด

ศิษยาภิบาลศตวรรษที่ 21 1 และ 2: สอนหลักการต่างๆ สำหรับการเป็นศิษยาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพในศตวรรษที่ 21 เวิร์คช็อปนี้จะกล่าวถึงการสร้างทีม การทำงานกับคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยี ฯลฯ

สร้างเด็กด้วยพระคำ 1 และ 2: ฝึกฝนวิธีที่จะปรนนิบัติเด็กๆ ด้วยพระคำของพระเจ้าเพื่อสร้างเด็กๆ ให้กลายเป็นสาวกที่เข้มแข็งขององค์พระเยซูคริสต์ เด็กๆ คือผู้นำของคริสตจักรในอนาคต ฉะนั้น จึงสร้างพวกเขาขึ้นตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเด็กๆ

ขยายผ่านกลุ่มเซลล์ 1 และ 2: สอนเกี่ยวกับวิธีที่กลุ่มเซลล์จะสามารถทำให้คริสตจักรของท่านเติบโตขึ้นได้ กลุ่มเซลล์จะช่วยทำให้นิมิตของคริสตจักรสำเร็จลงได้อย่างไร และผู้นำกลุ่มเซลล์จะทำงานร่วมกับศิษยาภิบาลอย่างไร รวมถึงจะวางแผนและเริ่ม พันธกิจกลุ่มเซลล์ได้อย่างไร

เราคือใจที่ท่านมาคริสตจักร - พันธกิจต้อนรับและฝ่ายต้อนรับ: สอนนิมิตและจุดประสงค์ของห้องต้อนรับและพันธกิจฝ่ายต้อนรับสำหรับคริสตจักร ฝึกฝนวิธีที่จะจัดห้องต้อนรับอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีที่จะเป็นฝ่ายต้อนรับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียนรู้ว่าพันธกิจฝ่ายต้อนรับสามารถส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในฝ่ายวิญญาณของสมาชิกและของคริสตจักร

ทิมมัสการ 1 – การพัฒนาทักษะผู้คน: เหตุใดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะพัฒนาทักษะต่างๆ และวิธีที่จะพัฒนาทักษะต่างๆ ของนักร้องและนักดนตรี

ทิมมัสการ 2 - การนำทิมมัสการ: เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จะนำทิมมัสการอย่างไร

ทิมมัสการ 3 – การนมัสการในวันอาทิตย์อย่างเต็มด้วยฤทธิ์เดช: เวิร์คช็อปนี้จะสอนด้านต่างๆ เกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวสำหรับพิธีประชุมวันอาทิตย์ จะเลือกเพลงอย่างไร จะเตรียมทีมอย่างไร ความสำคัญของการอธิษฐาน ช่วงของการซ้อม และจะทำอะไรบ้างในวันอาทิตย์ เป้าหมายคือ วิธีวางแผนและเตรียมตัวเพื่อจะมีช่วงเวลาของการสรรเสริญนมัสการที่เต็มด้วยฤทธิ์เดชอันจะนำมาซึ่งฤทธิ์เดชของพระเจ้า

ทักษะบริหารบุคคล 1-3: ท่านจะได้เรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาทักษะในการนำและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ท่านยังจะได้เรียนรู้วิธีที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ กับคนเจ้าปัญหา

ผลที่คงอยู่ - พันธกิจการติดตามผล: จะเน้นไปที่วิธีการติดตามผลผู้เชื่อใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ หลายครั้งผู้คนได้รับความรอดแต่พวกเขาไม่ได้ดำเนินชีวิตต่อกับพระเจ้า หรือไม่มาคริสตจักร ท่านจะได้เรียนรู้วิธีที่จะมีผลที่ยังคงอยู่

เข้าถึงวัยรุ่น 1: จะเริ่มและพัฒนาพันธกิจวัยรุ่นที่มีชีวิตชีวาได้อย่างไร

เข้าถึงวัยรุ่น 2: จะเชื่อมต่อและส่งผลกระทบต่อชีวิตของเหล่าวัยรุ่นในคริสตจักรของท่านได้อย่างไร วัยรุ่นจำเป็นต้องได้รับสิ่งใดและต้องการอะไรจากผู้นำของพวกเขา? เมื่อเราเรียนรู้ความจริงเหล่านี้แล้ว เราจะสามารถปรนนิบัติและสร้างชีวิตของวัยรุ่นได้ดีมากยิ่งขึ้น

พันธกิจชิมชับ 1-2: เวิร์คช็อปนี้จะจัดจ่อไปยัง 2 ด้านนี้: 1) โปรแกรมโรงเรียนพระคัมภีร์วันอาทิตย์ที่จะพัฒนาสมาชิกให้กลายเป็นสาวกที่เข้มแข็ง เป็นคนรับใช้ที่สัตย์ซื่อ และเป็นผู้นำที่จงรักภักดี 2) วิธีฝึกและเชื่อมผู้เชื่อใหม่และสมาชิกคริสตจักรทุกคนให้มีส่วนร่วมในคริสตจักรและในงานรับใช้

พันธกิจปฏิคม: ฝึกฝนในเรื่องคุณค่าและความสำคัญของพันธกิจปฏิคมที่มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ว่าพันธกิจปฏิคมสามารถส่งผลกระทบต่อบรรยากาศในฝ่ายวิญญาณของสมาชิกและของคริสตจักรได้อย่างไร

การนำคนรับความรอด: ฝึกฝนวิธีประกาศข่าวประเสริฐกับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ